



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๗๗๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

พ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวทางการจัดสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

๒. กำหนดการบริหารจัดการสอบ

จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลนครสกลนครได้จัดให้มีการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ครูและนักเรียนมีความตื่นตัวในการค้นคว้าหาความรู้ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสในการพัฒนาและแสดงความสามารถทางด้านวิชาการ อันเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งการสอบแข่งขันออกเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการจัดการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ๒ ระดับ ได้แก่ ๑) ระดับจังหวัด โดยให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าสอบแข่งขันในระดับประเทศ และใช้ข้อสอบกลางในการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าสอบแข่งขันในระดับประเทศ ๒) ระดับประเทศ ดำเนินการสอบในการแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ เทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งสถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ละ ๑ คน รวม ๙ คน เข้าสอบแข่งขันระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนเข้าสอบระดับประเทศ ทั้งนี้ จะแจ้งกำหนดการสอบแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศให้ทราบในโอกาสต่อไป

๒. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบ และให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด โดยมีท้องถิ่นจังหวัดเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการตามที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘

/ศ. แจ้งรายชื่อ ...

๓. แจ้งรายชื่อคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อประสานงานการรับ - ส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบ และเฉลยข้อสอบ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

๔. ให้คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบไว้เป็นเวลา ๓๐ วัน เมื่อครบกำหนด ให้ทำลายข้อสอบและกระดาษคำตอบ

๕. ข้อสอบการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด เป็นลิขสิทธิ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลนครสกลนคร ห้ามถ่ายภาพ ถ่ายสำเนา บันทึกเสียง หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเป็นการคัดลอกข้อสอบหรือเผยแพร่ข้อสอบด้วยวิธีการใด ๆ โดยเด็ดขาด

๖. แจ้งรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าสอบแข่งขันในระดับประเทศ พร้อมหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะแจ้งกำหนดการสอบแข่งขันในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : นางสาวภัทรวดี พุฒซ้อน โทร ๐๘-๗๔๒๑-๒๓๓๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย



bit.ly/44dBwv1